
รายงานการประชมุคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) 
ระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุร ี

ครั้ง ๑๒/๒๕๖๖ 
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสตัว์จังหวัดนนทบุรี 

 
ผู้มาประชุม 

๑. นายไทยวิวัฒน์       วรรณสุข   ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  
๒. นางสาวประพรี กล่ินจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๓. นายกิตติ  วิรัตน์อุดมสิน     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
๔. นางเสาวนีย์  พวงไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๕. นางสาวนุชนาถ ฤทธิรงค์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
๖. นางสาวศิริขวัญ นิธิศฐิตานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๗. นายพรชัย  บุญรุ่ง  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง 
๘. นางสาวนฤทัย  พูลสวัสดิ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 
๙. ว่าที่รต.หญิงสาวิตรี ผลจันทร์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
๑๐. นางสาวณัฐธยาน์ กล้ิงสลุง  ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง 
๑๑. นายเศวตชัย  กุหลาบศรี ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ 
๑๒. นางสุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ด 
๑๓. นายกันตพัฒน์ ล่ันซ้าย  ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง 
๑๔. นายสุทธิพงษ์ จตุรนต์รัศมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองนนทบุรี รักษาการปศุสัตว์อำเภอบางกรวย 
๑๕. นายอนุสรณ์  โกษาธิป  ปศุสัตว์อำเภอไทรน้อย 
๑๖. นางสาวเพ็ญภัทร ชัยพรธนรัตน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
๑๗. นายหฤษฎ์  ณัฏฐวัชรกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวนาคแก้ว กอเสนา  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์        
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานการประชุม :     ๑.๑ การปรับปรุงคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C )

ระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตามคำส่ังที่ ๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งเวียนให้

คณะกรรมการทุกท่านทราบแล้ว โดยมีการเปลี ่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของคณะกรรมการฯเนื ่องจากกสก.          

ได้ปรับปรุงการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์ จากด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ เป็นด่านกักกันสตัว์    

ท่าอากาศยานดอนเมืองที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

 ๑.๒ ขอขอบคุณทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเฉพาะด่านฯดอนเมืองที่ให้การ

สนับสนุนกำลังคนในการร่วมออกตรวจห้องเย็นอย่างเข้มข้นตลอดเดือนนี้ 

๑.๓ ผลการประเมินตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายของกรมปศุสัตว์ 

(DLD-C) จังหวัดนนทบุรี รอบ ๒/๒๕๖๖ ได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ จนบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ได้รับผลการประเมินเต็ม ๕ คะแนน และดีขึ้นจาก

รอบ ๑/๒๕๖๖ ที่ได้ ๓.๕ คะแนน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสตัว์ 
(DLD Coordinator : DLDC) ระดับพื้นที่นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยฝ่ายเลขาฯได้จัดทำรายงานการประชุม
และแจ้งเวียนให้คกก. พิจารณารับรองรายงานการประชุม และให้แจ้งข้อแก้ไขภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น 
และไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯครั้งนี้ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค ตามแผนปฏิบัตกิารฯ 

(Action plan)  ๘ แผนงาน ของกลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ/ หน่วยงานทั้ง ๔ หน่วยที่เกี่ยวข้อง 

ประธานการประชุม : เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดตัวชี ้วัด DLD-C ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จาก    

กองแผนงาน จึงขอให้ดำเนินกิจกรรมตาม Action plan เดิมที่ได้วางแผนไว้  

๑. แผนที่ ๑ โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม

กุฎราชกุมาร (กสส.) 

นางสาวศิริขวัญ นิธิศฐิตานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : เกษตรจังหวัดได้แจ้ง

กำหนดการโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ฯ โดยครั้งที่๑/๒๕๖๗ จะจัดข้ึนในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  หากมีความคบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทุกท่าน

ทราบต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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ประธานการประชุม : เรื่องการเข้าร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จากเดิมที่ขอให้หน่วยงานภายใน DLD-C เข้าร่วม 

ครั ้งละ ๒ หน่วยงาน เพื ่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู ้ ร ับฟังแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในพื้นที่  สำหรับ          

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ขอเปล่ียนแปลงให้เหลือครั้งละ ๑ หน่วยงาน ด้วยข้อจำกัดหลายๆด้านทั้งระยะทางที่ไกล 

และภารกิจงานที ่เพิ่มมากขึ้น ในการดำเนินกิจกรรมที ่จะเกิดขึ ้นเร็วๆนี้ ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ขอสอบถาม

ความเห็นของฝ่ายเลขาฯโครงการคลิกนิกเกษตรฯ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ว่าเห็นควรให้หน่วยงานใดใน DLD-C 

เข้าร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรในพื้นที่  

นายกันตพัฒน์ ลั ่นซ้าย ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท น่าจะมีความ

เหมาะสมที่สุดเนื่องจากในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะมีการอบรมการจัดการแปลงหญ้าและการแปรรูป 

อาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงแพะนมในพื้นที่ด้วย 

ประธานการประชุม ขอเชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ใน  

ครั ้งที ่๑/๒๕๖๗ วันอังคารที ่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง      

จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเล้ียงปศุสัตว์จำพวก โค กระบือ แพะ แกะ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับ

เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านภัยพิบัติระดับปานกลาง มีการสนับสนุนเรื่องพืชอาหารสัตว์ให้เกษตรกรในพื้นที่มา    

โดยตลอด จึงมีความสอดคล้องกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เพื่อเข้ามาให้ความรู้เรื่องการจัดการพืช

อาหารสัตว์อย่างเหมาะสมให้เกษตรกรในพื้นที่ 

ว่าที่รต.หญิงสาวิตรี ผลจันทร์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท : รับทราบ และขอให้

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงานมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 

ประธานการประชุม : มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯเป็นผู้ทำหนังสือเชิญการเข้าร่วมและแจ้งรายละเอียดการจัด

กิจกรรมของโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ฯ ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาททราบด้วย 

นางสาวศิริขวัญ นิธิศฐิตานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ : รับทราบ 

  ๒. แผนที่ ๒ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิม่รายได้ (กพส. /ศผท.สระบุรี) 

นางเสาวนีย์ พวงไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : แม้ว่ายังไม่มีการแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๗ แต่เจ้าหน้าที่ผสมเทียมยังคงปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และติดตามการเกิดโรคระบาดในพื้นที่อย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจุบันยังไม่พบการเกิดโรคระบาดสัตว์ และดำเนินการผสมเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด 

ประธานการประชุม : สทป.มีเรื่องแจ้งเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่ 

นางสาวนฤทยั พลูสวัสดิ ์ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี: ยังไม่มีเรื่อง

แจ้งเพิ่มเติมเนื่องจากทางศผท.สระบุรี ยังไมไ่ด้รับแจ้งรายละเอียดตัวช้ีวัดเช่นเดียวกัน 

ประธานการประชุม : คาดว่าการปฏิบัติงานน่าจะยึดตามแผนปฏิบัติเดิมของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งสำนักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีมีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ๑ ราย รับผิดชอบเกษตรกร ๑๐ ฟาร์ม โดยผลการประเมินตัวช้ีวัดรอบ

ที่ผ่านมานั้นได้คะแนนเต็ม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามรายละเอียดตัวช้ีวัดที่กำหนด 
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  ๓.แผนที่ ๓ การตรวจสอบห้องเย็น ห้างค้าปลีก และร้านค้าปลีก เพื ่อปราบปรามขบวนการ

ลักลอบนำเข้าซากสัตว์ (สุกร,โค) และการบังคับใช้กฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ (กพส./ด่านฯดอนเมือง) 

นางเสาวนีย์ พวงไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีได้จัดทำแผนออก

ตรวจร่วมกับด่านฯดอนเมือง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบห้องเย็น สถานที่พักซาก สถานที่

จำหน่ายซากสัตว์ ห้างค้าปลีก ร้านค้าปลีก โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาออกตรวจทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง แบ่งออกเป็น  

ห้องเย็น ๑๙ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ ๖ แห่ง รายละเอียดการตรวจสอบมีดังนี้  

ปริมาณซากสุกรที ่พบในห้องเย็นทั ้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ซากไก่  ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม ซากโค 

๒๗๐,๐๐๐ กิโลกรัม สินค้าเกษตรอื่นๆ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม สินค้าประมง ได้แก่ เนื้อจระเข้ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม และ    

ไข่ปลาคาเวียร์ ๗.๕ กิโลกรัม จากการตรวจสอบไม่พบซากสัตว์ที่มีการลักลอบนำเข้า  เคลื่อนย้ายเข้ามาอย่างผิด

กฎหมาย  

นายพรชัย บุญรุ่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง : ขอเสนอแนะเรื่องการเข้าตรวจห้องเย็น โดย

ยกกรณีหัวหน้าด่านฯเพชรบูรณ์เป็นกรณีศึกษา มีความเห็นว่าคณะเข้าตรวจห้องเย็นควรมีการซักซ้อมความเข้าใจ 

และแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมการตรวจ เช่น ผู้เจรจา ผู้เข้าตรวจสอบในห้องเย็น ผู้จดบันทึก     

ผู้สังเกตการณ์รอบนอก เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ตามคำแนะนำ

ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

ประธานการประชุม : เห็นด้วยอย่างยิ่งในการตรวจห้องเย็นครั้งถัดไปขอให้มีการซักซ้อม และจัดสรรหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการใช้บุคลากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชนสู์งสุด   

ในเรื่องของการตรวจสอบห้องเย็นนี้คาดว่ามีจะแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของ

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัว 

และเข้าขอใบอนุญาตเพิ่มมากขึ้น สำหรับจังหวัดนนทบุรีผลการตรวจสอบทั้ง ๒๕ แห่ง คือโรงฆ่าสัตว์ ๖ แห่ง และ

ห้องเย็น ๑๙ แห่ง ยังไม่พบการกระทำที่ผิดปกติ ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ตำรวจ กอ.รมน.     

ฝ่ายปกครองฯ ด่านดอนเมืองฯ เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่  

นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเนื ่องจากล้อมรอบไปด้วยจังหวัดที ่มีความสุ ่มเสี่ยง ทั้งกรุงเทพฯ 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ที่มีการอายัดไปมากกว่าหนึ่งพันตันตามที่มีการรายงานล่าสุด ดังนั้น

ขอให้เจ้าหน้าที ่ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที ่อย่างเข้มงวดต่อไป เพื ่อบังคับใช้กฎหมายต่อผู ้กระทำผิด และเป็น          

การสนับสนุนเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรภายในประเทศไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำ 
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  ๔.แผนที ่ ๔ ก ิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื ้อโรคไข้หวัดนกในพื ้นที ่ เสี ่ยง            

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD/ HS และ LSD ในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ภารกิจของ สคบ./กสก. 

กรมปศุสัตว์ (กพส./ปศอ./ด่านฯดอนเมือง)   

นางเสาวนีย์ พวงไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ

ไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง และกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖      

ที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับด่านกักกันสัตว์ฯดอนเมือง Kick Off การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน

สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก สวนหลังบ้าน เป็ดไล่ทุ่ง และสถานที่เสี ่ยงอื่นๆ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ ๖ อำเภอ ของ    

จังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนปากเปื่อยเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย        

จะดำเนินการฉีดวัคซีนดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๖  

นายพรชัย บุญรุ่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง : สำหรับกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด และ

พ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ ด่านฯดอนเมืองได้รับแจ้งแผนการดำเนินงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๔ ๒๕ 

และ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่ไม่ได้เข้าร่วมในวันที่ ๒๔-๒๕ เนื่องจากติดภารกิจอื่นๆของด่านกักฯดอนเมืองทำให้

สามารถเข้าร่วมได้เพียงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และในส่วนของกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ กองสารวัตรฯ

ได้มีหนังสือแจ้งมาทางด่านกักกันสัตว์ ทั่วประเทศแล้ว ทางด่านฯดอนเมืองยินดีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นอย่างยิ่ง 

ประธานการที่ประชุม : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีเข้าใจถึงข้อจำกัดของด่านฯดอนเมือง เป็นอย่างดี และ

ขอขอบคุณด่านฯดอนเมืองที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ขอเน้นย้ำทุกท่านเรื่องการเฝ้าระวังโรค

ระบาดสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีการรายงานสถานการณ์โรคระบาดเป็นระยะ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดนนทบุรีจากสถานการณ์โรคระบาดล่าสุด พบโรคโลหิตจางในม้า หรือ EIA ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย ผลการ

สอบสวนโรคโดยกลุ่มสุขภาพสัตว์ฯ พบว่าเป็นฟาร์มม้าใหม่ที่ย้ายมาจากพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงต้นเดือน

สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายโดยไม่ถูกต้องจากพื้นที่ที่มีการเกิดโรคระบาดคือ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอ   

ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบม้ามีอาการป่วยในเดือนกันยายน และตายลงในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นโรคโลหิตจางติดเชื้อ(EIA)ในม้า โดยขณะนี้ปศุสัตว์อำเภอไทรน้อยได้ดำเนินการ

ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว และทำบันทึกสั่งกักสัตว์ร่วมฝูง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และ

ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันยังไม่พบตัวป่วยเพิ่มเติม และไม่มีฟาร์มม้าอยู่

ภายในรัศมี ๑๐ กิโลเมตร ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์โรคระบาดได้ ขอให้ปศุสัตว์อำเภอไทรน้อยเฝ้าระวัง 

ติดตามสถานการณ์ต่อไป และในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง พบสัตว์ต้องสงสัยโรคบรูเซลลาโดยปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

มีแผนจะเข้าตรวจสอบ และดำเนินการตามมาตรการกรมปศุสัตว์ต่อไป จึงขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที ่ทุกท่านในการ     
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เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์เป็นพิเศษในช่วงฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มักพบการระบาดของ

โรคได้มาก และการทำวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความ

เสียหายน้อยกว่าการรักษาเมื่อมีการเกิดโรคระบาดแล้ว รวมถึงการพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือในสถานที่เส่ียงต่างๆ 

  ๕. แผนที่ ๕ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)  

นายกิตติ วิรัตน์อุดมสิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ : อยู่ในระหว่างรอแผนการปฏิบัติงานจากสพส. 

โดยที่ผ่านมากลุ่มสินค้าได้ดำเนินการ ตรวจติดตาม ต่ออายุอยู่เป็นประจำตลอดปีงบประมาณตามแผนที่กำหนด 

ประธานการประชุม : การดำเนินงานในแผนนี ้เป็นไปตามเป้าหมายถึงแม้ว ่าในพื ้นที ่จังหวัดนนทบุร ีจะมี

ผู ้ประกอบการจำนวนมาก ขอให้ตั ้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมหลักการอาหารปลอดภัย  (Food Safety) ให้

ประชาชนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป 

๖. แผนที่ ๖ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ (ภัยแล้ง,น้ำท่วม) และโรคระบาดสัตว์ 

(กยส./กพส./ปศอ./ ๔ หน่วยงาน) 

นางสาวนุชนาถ  ฤทธิรงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ : ขอแจ้งแผนการจัดสรรเสบียง

พืชอาหารสัตว์สำหรับช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ จังหวัดนนทบุรีได้รับการจัดสรรหญ้า

แห้งจำนวน ๘,๒๐๐ กิโลกรัม โดยมสีำรองไว้ที่ศวอ.ชัยนาท   

ประธานการประชุม : ขอแจ้งข้อมูลเรื่องสภาพอากาศตามข้อมูลที่ได้รับจากชลประทานจังหวัดว่าในช่วงเดือน

พฤศจิกายน ฝนจะเริ่มตกน้อยลงและจะเริ่มเข้าสู่เอลนิญโญเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ผลการประเมินระดับน้ำ โดย

สำนักงานจังหวัดในปีนี้พบว่าปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปี ความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยของจังหวัดนนทบุรีจึงไมสู่ง

มาก อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังคงพบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ได้มีการวาง

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วทั้งในเรื่องเสบียงอาหารสัตว์ ยาเวชภัณฑ์ 

กำลังคน และยานพาหนะ ไว้แล้ว 

๗. แผนที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

แบบบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ (ฝ่ายบริหารฯจังหวัด/ ๕ หน่วยงาน) 

นางสาวประพรี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีได้รับงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน สำหรับใช้จ่ายในไตรมาส ๑-๒ เป็นจำนวน ๒,๙๓๕,๔๐๐ บาท เดือนตุลาคม

ดำเนินการเบิกจ่ายงบบุคลากร เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ และงบค่าสาธารณูปโภคเพื่อ

ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ในส่วนของบดำเนินงานยังไม่มีการเบิกจ่าย  

ประธานในที่ประชุม : ช่วง ๘ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องใช้เงินงบประมาณไปพลางก่อนซึ่งอาจจะ

ส่งผลให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื ่องคล่องตัวเหมือนปีงบประมาณที่ผ่านมา ขอ สอบถามไปยังกลุ ่ม/ฝ่าย และ
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หน่วยงานอื่นๆว่ามีปัญหา/อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในเรื่องของบุคลากร งบประมาณหรือไม่ หากมีขอให้แจ้ง

มายังฝ่ายเลขาฯด้วยเพื่อรวบรวมเสนอกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป  

๘. แผนที่ ๘ กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี (ศบส.ทับกวาง/กสส.) 
นางสาวศิริขวัญ นิธิศฐิตานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์: ปกติเครือข่ายสัตว์   

พันธ์ุดีจะทำงานร่วมกับศบส.ทับกวาง เพื่อออกตรวจติดตามฟาร์มเครือข่ายตลอดปีงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ๒๕๖๗ 

ยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดของแผนงานจากกรมปศุสัตว์ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประธานในที่ประชุม : ขอเสริมในเรื่องการขับเคลื่อนเกษตรแบบมุ่งเป้าตามนโยบายของผู้ตรวจกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ๒ ประเด็นดังนี้ 

- การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะนม โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์ การแปรรูปอาหารสัตว์ 

การนำพืชในท้องถิ่นมาใช้ทดแทนพืชอาหารสัตว์เดิม เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนจากอาหารสัตว์ ด้วยวิธีการ

ปรับลดปริมาณอาหารข้น เพิ่มปริมาณอาหารหยาบโดยไม่ส่งผลกระทบต่อโภชนศาสตร์ของนมแพะได้ จึงขอให้กลุ่ม

ส่งเสริมฯและศวอ.ชัยนาทร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวและรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในการ

ประชุมครั้งต่อไป  

- ตำบลสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยเมื่อปีที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายคือคุณสมภาค  นูรดินซาฮิบ หมู่ ๙ ตำบล  

ละหาร อำเภอบางบัวทอง ซึ่งได้มีการประชุม SCP ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่ากลุ่มเป้าหมายจะยังคง

กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดิม แต่ขยายขอบเขตจากระดับหมู่บ้าน (หมู่๙) เป็นระดับตำบล (ตำบลละหาร) เดิมที

เป้าหมายโครงการนี้ของจังหวัดนนทบุรีคือสินค้าเกษตร ๒ ชนิด แต่ได้มีการปรับเพิ่มเป็น ๔ ชนิด โดยส่วนสำนักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีรับผิดชอบ ๑ สินค้า คือนมแพะ ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันของกลุ ่มยุทธศาสตร์ฯ      

กลุ่มส่งเสริมฯ และปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง เพื่อขับเคล่ือนแผนการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจาก

การส่งเสริมความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์ของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนมอันเป็นรากฐานการผลิตขั้นแรก และมีการส่งเสริม  

การเลี้ยง การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ตลอดจนการทำการตลาด เผยแพร่ช่องทางการขายให้เกษตรกร    

ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบท้าย ๑)

ประธานการประชุม : ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ หากกลุ่ม/ฝ่ายและหน่วยงานทั้ง ๔ หน่วย 

ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย ๑ หากหน่วยใดมีกำหนดการเพิ่มเติมสามารถแจ้งในที่ประชุมได้ โดยกิจกรรม

สำคัญในเดือนนี้ได้แก่ งานสภากาแฟที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพใน      

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอนัดหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และทีมต้อนรับของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

นนทบุรีพร้อมกันที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือเวลา ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป  
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นายกันตพัฒน์ ลั่นซ้าย ปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง : ในวันงานจะมีเกษตรกรที่ผ่านการประเมินสินค้าแปรรูป    

นมแพะภายใต้โครงการนนทบุรีการันตีมาจัดแสดงสินค้าด้วย โดยเบ้ืองต้นได้ประสานงานเกษตรกรไปแล้ว ๑ ราย 

และจะดำเนินการประสานงานเพิ่มเติมอีก ๒ ราย 

นายสุทธิพงษ์ จตุรนต์รัศมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองนนทบุรี  : สำหรับการเลือกตั ้งคณะกรรมการของสหกรณ์          
ออมทรัพย์ กรมปศุสัตว์ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หากท่านใดมีความประสงค์ในเปล่ียนแปลงสถานที่เลือกตั้ง
ขอให้แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทราบภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
ประธานการประชุม : สอบถามเพิ่มเติม หากวอล์คอินเข้าเลือกตั้งไม่ตรงสถานที่ที่มีสิทธิ์ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะยังคงได้รับเงินค่าตอบแทนแต่จะได้ในภายหลังใช่หรือไม่ 
นายสุทธิพงษ์ จตุรนต์รัศมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองนนทบุรี : ใช่ และหากแจ้งล่วงหน้าจะได้รับเงินค่าตอบแทนภายใน
วันที่มีการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ     

๔.๒ การเสนอประเด็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายทีส่ำคญั และภารกิจของกรม
ปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขแผนปฏิบัติการฯ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
ประธานการประชุม : ขอความเห็นที่ประชุมว่าควรมีการปรับปรุง แก้ไขแผนปฏิบัติการฯ (Action plan) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ หรือยึดแนวปฏิบัติเดิมของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ แผน ต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นควรให้ยึดตามแผนปฏิบัติการฯ(Action plan)เดมิ ทั้ง ๘ แผน 

 




